

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกิตติ จิลศรี	ประธานสภาฯ		
๒	นายทองใบ อินจันทร์	รองประธานสภาฯ		
๓	นายทুম ปานพุ่ม	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑		
๔	นายขวัญ อินโพ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒		
๕	นายสง่า ใจเอื้อ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒		
๖	นายทองชูป ปิ่นจู่ไร	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓		
๗	นายไสว โนรี	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓		
๘	นายอร คำบุญ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔		
๙	นายประศาสน์ ปิ่นวงษ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕		
๑๐	นายหน้อย เงินอาจ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕		
๑๑	นายสมัย มาดวง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖		
๑๒	นายบุชา ขวัญตา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗		
๑๓	นายปัญญา ช่างทอง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗		
๑๔	นายสมชาย นัยวุฒิ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘		
๑๕	นางอัญชุลี บัวบุญ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘		
๑๖	นายสัญญาชัย ด้านเจริญ	เลขานุการสภาฯ		

ผู้ร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรังสรรค์ ศิริพันธ์	นายก อบต.หนองคล้า		
๒	นายเปรม ศิริพันธ์	รองนายก อบต.หนองคล้า		
๓	นายบุญเลย อำพรัง	รองนายก อบต.หนองคล้า		
๔	นางสาวสมหมาย พันทับ	เลขานุการนายก อบต.หนองคล้า		
๕	นายภาคภูมิ จำปีทอง	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด		
๖	นายสมศักดิ์ จันทร์พญา	นายช่างโยธารักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง		
๗	นางสาวสุนันทา หินอ่อน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง		
๘	นางสาวอรสา มุทธิกา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ		
๙	นางสมลักษณ์ รอดภัย	นักจัดการงานทั่วไป		
๑๐	นางสาว ดนัย ภาสโร	ผู้ช่วยฯ		
๑๑	อนันต์ อภินัน	ผู้ช่วยฯ		
๑๒	ท.ส. วรินทิพย์ ทองตา	พนักงานทั่วไป		
๑๓				

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกิตติ จิลศรี	ประธานสภาฯ	นายกิตติ จิลศรี	
๒	นายทองใบ อินจันทร์	รองประธานสภาฯ	นายทองใบ อินจันทร์	
๓	นายทุม ปานพุ่ม	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑	นายทุม ปานพุ่ม	
๔	นายขวัญ อินโพ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	นายขวัญ อินโพ	
๕	นายสง่า ใจเอื้อ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	นายสง่า ใจเอื้อ	
๖	นายทองสุข ปิ่นจุไร	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓	นายทองสุข ปิ่นจุไร	
๗	นายไสว โนรี	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓	นายไสว โนรี	
๘	นายอร คำบุญ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	นายอร คำบุญ	
๙	นายประศาสน์ ปิ่นวงษ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	นายประศาสน์ ปิ่นวงษ์	
๑๐	นายหน้อย เงินอาจ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	นายหน้อย เงินอาจ	
๑๑	นายสมัย มาดวง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	นายสมัย มาดวง	
๑๒	นายบุชา ขวัญตา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗	นายบุชา ขวัญตา	
๑๓	นายปัญญา ช่างทอง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗	นายปัญญา ช่างทอง	
๑๔	นายสมชาย นัยวุฒิ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘	นายสมชาย นัยวุฒิ	
๑๕	นางอัญชุลี บัวบุญ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘	นางอัญชุลี บัวบุญ	
๑๖	นายสัญญาชัย ต่านเจริญ	เลขานุการสภาฯ	นายสัญญาชัย ต่านเจริญ	

ผู้ร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรังสรรค์ ศิริพันธ์	นายก อบต.หนองคล้า	นายรังสรรค์ ศิริพันธ์	
๒	นายเปรม ศิริพันธ์	รองนายก อบต.หนองคล้า	นายเปรม ศิริพันธ์	
๓	นายบุญเลย อ่ำพริ้ง	รองนายก อบต.หนองคล้า	นายบุญเลย อ่ำพริ้ง	
๔	นางสาวสมหมาย พันทับ	เลขานุการนายก อบต.หนองคล้า	นางสาวสมหมาย พันทับ	
๕	นายภาคภูมิ จำปีทอง	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	นายภาคภูมิ จำปีทอง	
๖	นายสมศักดิ์ จันทร์พญา	นายช่างโยธารักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง	นายสมศักดิ์ จันทร์พญา	
๗	นางสาวสุนันทา หินอ่อน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง		
๘	นางสาวอรสา มุทธิกา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	นางสาวอรสา มุทธิกา	
๙	นางสมลักษณ์ รอดภัย	นักจัดการงานทั่วไป	นางสมลักษณ์ รอดภัย	
๑๐	นางสาววรินทร์ทิพย์ ทองมา	คนงานทั่วไป	นางสาววรินทร์ทิพย์ ทองมา	
๑๑	นายอนันต์ มากสาคร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	นายอนันต์ มากสาคร	
๑๒	นางสาวอุทัย กาลไส	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕	นางสาวอุทัย กาลไส	

ผู้เข้าประชุม ๑๖ คน
 ผู้ไม่เข้าประชุม - คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติ จิลศรี ตำแหน่ง ประธานสภา ดำเนินการประชุมสภา อบต.หนองคล้า

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกิตติ จิลศรี ๑.๑ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ได้เข้าร่วม
 ประธานสภาฯ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดสอง
 ข้างถนนสายบ้านวังโขน - บ้านไทรงาม ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๒ ขออนุญาตแนะนำ รองปลัด อบต.หนองคล้า ๑ ท่าน และ

เลขานุการนายก อบต.หนองคล้า ๑ ท่าน

ท่านที่ ๑ นางโชติกา คำพิบูลย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.หนองคล้า

ท่านที่ ๒ นางสาวสมหมาย พันทับ ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต.หนองคล้า

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายกิตติ จิลศรี รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
 ประธานสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

นายกิตติ จิลศรี ขอมติในการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ประธานสภาฯ หนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ

รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๕ เสียง

ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกิตติ จิลศรี ๔.๑ การพิจารณาเพิ่มเติมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับ
 ประธานสภาฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ครับ

นายรังสรรค์ ศิริพันธ์
 นายก อบต.หนองคล้า

ขอมอบให้ทาง นายภาคภูมิ จำปีทอง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงต่อไป

นายภาคภูมิ จำปีทอง
 นักพัฒนาชุมชน ฯ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
 พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เป็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่
 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยจัดทำตามขั้นตอนการ
 จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น
 เป็นไปแบบมีขั้นตอน มีเป้าหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยนำเอาข้อมูลจากการสำรวจปัญหา / ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นำมาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันในการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่ชัดเจน และทำให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ให้มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะดำเนินการ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดำเนินงานไปตามแนวทางที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ดูตามเอกสารที่แจกให้)

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

หนังสือสั่งการ

กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๑๑ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๑๑ ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว๑๑๔๐ แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

ซึ่ง อบต.หนองคล้า ได้ผ่านขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่จึงส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สภา อบต.หนองคล้า พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา , บัญชีโครงการพัฒนา , บัญชีครุภัณฑ์

ขอให้สมาชิกสภา อบต.หนองคล้าทุกท่าน พิจารณาตามไปพร้อมๆ กัน (ตามเอกสารร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓
ที่แจกให้)

นายกิตติ จิลศรี
ประธานสภาฯ
นายสง่า ใจเอื้อ
ส.อบต.หมู่ ๒
นายปัญญา ช่างทอง
ส.อบต.หมู่ ๗

มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

เห็นสมควร และเป็นสิ่งที่จำเป็น

มีจำนวน ๒ โครงการ ที่อยากสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม คือ

๑.โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่าคุ้มกับงบประมาณมากน้อยเพียงใด เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมากน้อยเพียงใด

๒.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ ๒๙ ข้อที่ ๑๙ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ของส่วนกองคลัง เล็งเห็นวาระรถยนต์ของ อบต.หนองคล้า มีค่อนข้าง
หลายคัน ทำไมจึงต้องทำการจัดซื้อเพิ่ม มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด

นายสัญญา ด้านเจริญ
เลขานุการสภาฯ

ขออธิบายเพิ่มเติม ในเรื่องของรถยนต์

๑. รถยนต์คันสีดำ เป็นของสำนักปลัด แต่ส่วนกองช่างขอนำไปใช้ เพื่อบริการประชาชนใน
เรื่องต่างๆ เช่น ซ่อมแซมไฟฟ้า และ การลงพื้นที่ในการสำรวจต่างๆ ของทีมงานกองช่าง

๒. รถยนต์คันขาว ใช้รวมกันทั้งหมด คือ สำนักปลัด, กองคลัง

ในเรื่องของความจำเป็น ค่อนข้างมีความจำเป็นมาก เพราะหากจะต้องทำการสำรวจ
แผนที่ภาษี ไม่สามารถนำรถมาใช้ในส่วนอื่นได้เลย และหากมีงานด่วนจะต้องใช้รถยนต์
ส่วนตัวออกไปดำเนินงาน เช่น ในส่วนของกองคลังจะมีการนำเงินไปฝากธนาคาร ซึ่ง
ส่วนมากการนำเงินไปฝากที่ธนาคาร มีการนำเงินไปฝากทุกวัน จึงจำเป็นต้องมีรถยนต์ไว้
เพื่อรองรับการทำงานในส่วนนี้

ส่วนเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.หนองคล้าได้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการจัดซื้อพร้อม
ติดตั้งอาคารสาธารณะชาติอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโชน ตำบลหนองคล้า
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ทางสภาฯ เคยไปตรวจสอบกันหรือไม่ ผมได้มีการเข้า
ตรวจสอบพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราที่อื่น มาตรฐานเรามีน้อยกว่าที่อื่น ยอด
นักเรียนอยู่ที่ ๓๓ คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีสนามสร้างเสริมปัญญา สนามเด็กเล่นก็มี
พื้นที่เล็กน้อย

นายปัญญา ช่างทอง
ส.อบต.หมู่ ๗

อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า อธิบายเรื่องการจำหน่ายรถยนต์คันเก่า

นายภาคภูมิ จำปีทอง
นักพัฒนาชุมชน ฯ

ในส่วนของการจัดซื้อรถยนต์ คือ กองคลังขอทำการจัดซื้อรถยนต์ เนื่องจาก มีความ
จำเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องมีการดำเนินการเรื่องการฝากเงินทุกวัน และในส่วนของการ
ที่ต้องทำการจำหน่ายพัสดุ(รถยนต์คันเก่า) มีการจัดทำกรจำหน่ายพัสดุไปแล้ว มีการ
ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง และทำการตรวจสอบแล้วว่าไม่น่าจะคุ้มค่า หากมีการตั้ง
งบประมาณในการซ่อมบำรุงรถยนต์เป็นจำนวนเงินหลายแสนบาท เนื่องจากรถยนต์มีการ
ใช้งานเป็นระยะเวลาอันยาวนานเป็นสิบปี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ กระบวนการจำหน่าย
พัสดุเป็นไปตามกระบวนการพัสดุอย่างถูกต้องตามระเบียบทุกประการ

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ (๑),(๒),(๓) และ (๔)

นายกิตติ จิลศรี ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติอนุมัติการพิจารณาเพิ่มเติมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ประชุม	ขอมติอนุมัติการพิจารณาเพิ่มเติมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ โดยการยกมือ เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
นายทุม ปานพุ่ม ส.อบต.หมู่ ๑	๕.๑ คลองส่งน้ำ น้ำไม่ไหล คลองส่งน้ำของหมู่ ๑ ไม่มีน้ำไหลผ่าน อยากให้ช่างไปสำรวจดูคลองหมู่ ๑ มีงบประมาณ พอที่จะขุดขยายคลองอย่างไรได้บ้าง หรือแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ตอนนี้ทางหมู่บ้านได้รับ ผลกระทบภัยแล้ง น้ำไม่พอใช้ในการทำเกษตรกร
นายสัญญาชัย ด้านเจริญ เลขานุการสภาฯ	๕.๒ ชี้แจงเรื่องขุดลอกคลองส่งน้ำ จากที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ สอบถามเรื่องการขุดลอก ทาง อบต.หนองคล้าได้มีการส่ง กองช่างลงพื้นที่สำรวจคลองเรียบร้อยแล้ว อยากให้ทางหมู่ที่ ๑ แจ้งเข้ามาว่าจะต้องมีการ สำรวจจุดไหนบ้าง ทาง อบต.หนองคล้า จะได้ดำเนินการส่งทีมงานกองช่างเข้าสำรวจ หนึ่งเส้น คาดว่าใช้งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่ทางหมู่บ้านว่าจะเริ่มทำจุดไหน ก่อน
นายสง่า ใจเอื้อ ส.อบต.หมู่ ๒	๕.๓ ภัยแล้ง ส่วนเรื่องปัญหาภัยแล้งทางจังหวัดกำแพงเพชร ยังมีได้มีการประกาศภัยแล้งแต่อย่างไร เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็ภัยแล้งจึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างเต็มที่ ท่านสัญญาชัย ด้านเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ได้กล่าวไว้ว่า ทางจังหวัดกำแพงเพชรยังมีได้มีการประกาศภัยแล้งแต่อย่างไร แต่ขณะนี้หมู่บ้านไม่มีน้ำใช้ ค่อนข้างแล้งมาก อยากจะทราบถึงหนทางการแก้ไขปัญหาว่าจะมีงบประมาณฉุกเฉิน ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง
นายภาคภูมิ จำปีทอง นักพัฒนาชุมชน ฯ	ในส่วนของปัญหาภัยแล้ง คาดว่าเป็นความไม่สะดวกในการเดินน้ำ และทาง อบต.หนองคล้า สามารถทำอย่างไรได้บ้าง มีงบประมาณส่วนไหนสามารถจัดทำได้บ้าง ภัยแล้งในขณะนี้ยังใช้จ่ายงบประมาณฉุกเฉินไม่ได้ เพราะไม่ได้มีประกาศภัยแล้งจากทาง จังหวัดกำแพงเพชรแต่อย่างไร จะต้องทำการจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินการ และทำ การตรวจสอบว่ามีตั้งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ บุคลากรพร้อมหรือไม่ โครงการพร้อม หรือไม่ หากจะทำการจ่ายขาดเงินสะสมได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายจะต้องเห็นพร้อมตรงกัน จึงจะทำการจ่ายขาดเงินสะสมได้ คือ หมู่บ้าน,สภาฯ และผู้บริหาร หากทุกคนเห็นพร้อม ตรงกันเจ้าหน้าที่ยินดีดำเนินการให้แน่นอน
นายสัญญาชัย ด้านเจริญ เลขานุการสภาฯ	๕.๕ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากการขอมติอนุมัติการพิจารณาเพิ่มเติมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ อนุมัติไม่ผ่าน ท่านจะต้อง จัดเตรียมแผนสำรองในการแก้ไขปัญหาคต่อไป เพราะทางสภาฯ ไม่อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่ผ่าน ในการที่จะทำ

การจ่ายขาดเงินสะสมได้ ก็จะต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ไม่สามารถดำเนินการได้แต่อย่างใด เพราะการทำงานของ อบต.หนองคล้าจะต้องเดินตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดตั้งไว้เท่านั้น

นายไสว โนรี
ส.อบต.หมู่ ๓
นายสัญญา ตำนเจริญ
เลขานุการสภาฯ

๕.๖ งบประมาณชุดลอกคลอง

อยากทราบถึงงบประมาณการชุดลอกคลองใช้เวลานานแค่ไหน

๕.๗ ขี้แจงงบประมาณการชุดลอกคลอง

งบประมาณชุดลอกคลองยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน แต่ทางเราจะต้องมีการสำรวจและออกแบบมีการประมาณการให้เสร็จสิ้นเสียก่อน และส่ง ปร.๔ / ปร.๕ ให้เร็วที่สุด หากไม่มีความประสงค์ในครั้งนี้อแล้ว ต่อไปจะนำโครงการชุดลอกคลองมาขออนุมัติใหม่ จะต้องพิจารณาอย่างมากเพราะงบประมาณฟรี กลับไม่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ภายหลังจากมาขออนุมัติงบประมาณใหม่ไม่ได้

นายอร คำบุญ
ส.อบต.หมู่ ๔

๕.๘ ถนนหมู่ ๔

หมู่ ๔ เดือดร้อนมากเรื่องถนนหนทาง เส้นทางเชื่อมต่อกับหมู่บ้านระหว่างตำบลหนองทอง และตำบลมหาชัย ถนนมีลักษณะเป็นดินเหนียว เวลาที่ฝนตกค่อนข้างที่จะแฉะและเลอะมากพอสมควร และขอขอบคุณงบประมาณถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็กจากหน้าโรงเรียนหัวยาง ไปตำบลมหาชัย มากครับ

นายบุชา ขวัญตา
ส.อบต.หมู่ ๗

๕.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ สายหนองแดงซ้อน จากบ้านนายสุศักดิ์ ชันสิงหา ถึง บ้านนางสายัณห์ เชื้อนขันธุ์ หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งตะคลอง

อยากทราบถึงงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ สายหนองแดงซ้อน จากบ้านนายสุศักดิ์ ชันสิงหา ถึง บ้านนางสายัณห์ เชื้อนขันธุ์ หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งตะคลองงบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว

นายภาคภูมิ จำปีทอง
นักพัฒนาชุมชน ๓

เรื่องการจ่ายขาดงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ สายหนองแดงซ้อน จากบ้านนายสุศักดิ์ ชันสิงหา ถึง บ้านนางสายัณห์ เชื้อนขันธุ์ หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งตะคลอง งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการได้ในเร็วนี้

นายภาคภูมิ จำปีทอง
นักพัฒนาชุมชน ๓

๕.๑๐ ขี้แจงเพิ่มเติมการพิจารณาเพิ่มเติมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓

เนื่องจากการขออนุมัติมติการพิจารณาเพิ่มเติมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ ๖ ท่าน ไม่เห็นชอบ ๘ ท่าน งตออกเสียง ๑ ท่าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ ตั้งแต่หน้าที่ ๒๓ เป็นต้นมาจนถึงหน้า ๓๑ ตามเอกสารที่แจกให้ ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกท่านไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ หากเกิดการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบจากทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ ขอให้ทางฝ่ายสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงการดำเนินการและให้ทางสภาฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด หากเกิดความสูญเสียและความเสียหายจากทางราชการ เพื่อความยุติธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกท่าน

นายสมศักดิ์ จันทร์พญา
 นายช่างโยธาธิการ
 ราชการแทน
 ผอ.กองช่าง

๕.๑๑ ชี้แจงปัญหาต่างๆ

- หมู่ที่ ๑ คลองป่าทรายฝั่งทางเข้า กว้าง ๖ เมตร จะมีปัญหาเรื่องในจุดนั้นเป็นทางโค้ง หากขุดไปก็เป็นเหมือนเดิมเพราะจุดนั้นเป็นดินทราย ทางแก้ไขเดียวที่จะทำให้น้ำเข้าได้ คือ จะต้องทำเป็นคลองลาดคอนกรีต ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ซึ่งการออกแบบกองช่าง อบต.หนองคล้า ไม่สามารถออกแบบให้ได้ จะต้องให้ทางวิศวกรรม ระดับสามัญ เป็นผู้ออกแบบ

- หมู่ที่ ๒ คลองสายวังโขนน้า น้อยมาก หากจะมีการให้ขุดลอกคลองจะต้องทำเป็น โครงการใหม่

- หมู่ที่ ๓ ทางกองช่างจะดำเนินการสำรวจคลองส่งน้ำให้ และหาก หมู่ไหนต้องการให้ไป ดำเนินการสำรวจคลอง ขอให้แจ้งเข้ามาที่ อบต.หนองคล้า

- หมู่ที่ ๔ ถนนหมู่ ๔ ทางกองช่างดำเนินการของบประมาณกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หลังจากเดือนกันยายนไปแล้ว

- หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ สายหนองแดงซ้อน จาก บ้านนายสุรศักดิ์ ชันสิงหา ถึง บ้านนางสายัญณ์ เชื้อนขันธุ์ หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งตะคลอง มี ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการมาติดต่อทางกองช่าง ให้เข้าดำเนินการ

- เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อซ่อมบำรุงขณะนี้หมด กองช่างกำลังดำเนินการ สั่งซื้อ เพื่อมาให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าต่อไป

นายกิตติ จิลศรี
 ประธานสภาฯ

๕.๑๒ ขอชี้แจงเรื่องไม่รับรองการพิจารณาเพิ่มเติมแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓

อยากจะนำเรื่องนำดำเนินการเพิ่มเติมในแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่าทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแล เรื่องการเพิ่มเติมแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ทางชาวบ้านจะได้สบายใจว่าชาวบ้านจะมีน้ำใช้ในการทำ การเกษตร แต่ในในแผนแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำ ซึ่งกรกฎาคมนี้ฝนทิ้ง ชวงแน่นอน

นายภาคภูมิ จำปีทอง
 นักพัฒนาชุมชน ฯ

ในส่วนของแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ที่จะทำการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ ที่มีการขออนุมัติ ความเห็นชอบจากทางสภาฯ ทาง อบต.หนองคล้า ได้ผ่านการประชุมกันมาแล้ว ๔ รอบ ไม่ ว่าจะเป็นการประชุมชมหมู่บ้าน , ประชามระดับตำบล , ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผน และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จึงมาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันนี้ ทั้งนี้ทางสภาฯ ได้เลือกแล้วว่าไม่ขอรับรองแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ตรงนี้การเพิ่มเติมแผนแผนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะไม่มีการดำเนินการใดๆ อีกแล้ว ซึ่งหากจะทำการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบก็จะต้อง ดำเนินการใหม่ทั้งตำบล คือ จะต้องมีการดำเนินการลงพื้นที่ใหม่ทั้งหมดแต่ละหมู่บ้าน และ จะมีการประชามระดับตำบลใหม่ แล้วถึงจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ถึงจะ มีการดำเนินการเปิดประชุมสภาฯ เพื่อขอมติในการเห็นชอบ ถึงจะจบกระบวนการต่างๆ และในวันนี้ทางสภาฯ จะขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่สามารถดำเนินการเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ได้ และจะดำเนินการอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่ประชุม

รับทราบ

นายกิตติ จิตศรี
ประธานฯ

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะแจ้งเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นายสัญญาชัย ต่านเจริญ)

ผู้จัดรายงานการประชุมสภาฯ

ลงชื่อ

กิตติ จิตศรี
(นายกิตติ จิตศรี)

ประธานคณะกรรมการตรวจฯ

ลงชื่อ

ไสว โนรี
(นายไสว โนรี)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ลงชื่อ

ทองสุข ปิ่นจู่ไร
(นายทองสุข ปิ่นจู่ไร)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ลงชื่อ

อนงค์ บัวบุญ
(นางอนงค์ บัวบุญ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ลงชื่อ

พุ่ม ปานพุ่ม
(นายพุ่ม ปานพุ่ม)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ได้ผ่านการ
ตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า จึงปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ

กิตติ จิตศรี
(นายกิตติ จิตศรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า